



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

27 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 27 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,437 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,212,407 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,845 ราย รักษาหายสะสม 2,156,373 ราย ยังรักษาอยู่ 34,436 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย เสียชีวิตสะสม 21,598 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 280,309,145 ราย เสียชีวิต 5,416,221 ราย รักษาหาย 250,337,885 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ฝรั่งเศส** พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 104,611 ราย ซึ่งเป็นยอดผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด **อเมริกา** ระบุจับเที่ยวบินเกือบ 1,000 เที่ยวบินในวันที่ 2 ติดต่อกัน จากการระบาดของโอไมครอน **จีน** เตรียมตั้งสายผลิตในพม่า หลังถูกใช้เป็นวัคซีนหลักมาเกือบ 1 ปี **ออสเตรเลีย** โรงพยาบาลในนครซิดนีย์ ประกาศผลตรวจโควิด-19 ของประชาชน 400 คนผิดพลาด **จีน** พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศ 158 คน สูงสุดในรอบ 21 เดือน **สิงคโปร์** พบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มอีก 98 คน ในจำนวนนี้ติดเชื้อภายในประเทศ 25 คน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก แนวนหน้า ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 สำนักข่าวไทย tnnthailand sinthitalk ch7 )

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดเผยถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในไทยว่า วันที่ 27 ธันวาคมนี้ จะมีการประชุมอีโอซีกระทรวงสาธารณสุข หรือประเด็นต่างๆ รวมถึงมาตรการรับมือโควิด-19 และช่วงปลายจะชี้แจงฉากทัศน์ (scenario) ของการระบาดโควิด-19 หลังปีใหม่ ซึ่งจะเป็นการคาดการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเทียบกับการปฏิบัติตามมาตรการที่แตกต่างกันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า กรมวิทย์ฯ กำลังรวบรวมข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสของสัปดาห์ล่าสุด ซึ่งจะอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน และกลุ่มก้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ย้ำว่าล่าสุดข้อมูลจากประเทศอังกฤษที่ติดโอไมครอนเป็นแสนคน แต่อัตราการเสียชีวิตไม่มาก ข้อสรุปเบื้องต้นคือแพร่เร็วแน่นอน คนที่เคยติดเชื้อหรือได้รับวัคซีนมาแล้วก็แพร่ได้ แต่วัคซีนช่วยให้อาการไม่รุนแรงได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าไทยแบบ Test & Go แล้วประมาณ 2 แสนคน คาดจะเดินทางเข้ามาจริง 70% และทยอยเข้ามา คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อราว 1 ในหมื่นคนหรือ 200 คน และในช่วงปีใหม่ขอให้ระมัดระวัง หากมีกิจกรรมขอให้จัดในพื้นที่เปิดโล่ง ใส่หน้ากาก และระยะเวลาไม่นานเกินไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน กรุงเทพธุรกิจ)

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ผู้ป่วยจากเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มเป็น 25 คนแล้ว การแพร่กระจายเชื้อภายในประเทศต้องจับตาคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงที่ จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากร้านเป็นระบบปิด จึงน่าจะเป็นส่วนสำคัญให้มีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทางละอองฝอยในอากาศ ตามด้วยการติดเชื้อของพนักงานบริการในร้านรวมถึงนักท่องเที่ยว บุคลากรด้านหน้าและกลุ่มเปราะบางควรรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด มติชน สยามรัฐ สยามกีฬา)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่า สายพันธุ์โอไมครอนแพร่กระจายโรคได้ง่าย แม้ในผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มมาแล้ว เป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่กระจายโรคกว้างขึ้น ทุกคนคงต้องเคร่งครัดในระเบียบวินัย สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เทศกาลเฉลิมฉลอง รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายของประชากรจำนวนมากจะช่วยให้มีการแพร่กระจายของโรคได้เร็วขึ้นอีก

#### 2. เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ทบทวนคำสั่งยกเลิก Test & Go

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์ )

- ชมรมผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากโควิดนัดหมายไปยื่นข้อเรียกร้องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 27 ธ.ค. เวลา 10.30 น. เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายการกักตัวนักท่องเที่ยว หลังจากที่ได้รับอนุญาตมาตรการ Test & Go ซึ่งลดความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รวมถึงขอให้ทบทวนมาตรการที่ห้างจัดงานเคาท์ดาวน์เฉลิมฉลองปีใหม่ในหลายพื้นที่ เนื่องจากส่งผลให้ประชาชนในธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนหนัก

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)**

- นายจิรพงษ์ ทรงวัชรา ภรณ์ ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย แถลงว่า ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในจ.นนทบุรี 26 ราย ซึ่งทุกคนได้รับวัคซีนแล้ว และระบบ Test & Go ที่ไม่สามารถตรวจจับเชื้อได้ รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรต่อไป จะปิดประเทศ อีกก็คงเป็นไปได้ ทางออกที่ดีที่สุดคือทุกคนต้องได้รับวัคซีนที่ดีที่สุด ปัญหาต่อมาคือ บุคลากรทางการแพทย์จะเข้าถึงวัคซีน เข็ม 4 ได้ครบเมื่อใด ตนไม่มีความเชื่อมั่น เหตุไฉนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ.รมช.สธ. ไม่ลงมาดูแล

**3. เทศกาลปีใหม่****สื่อที่นำเสนอ : นสพ.( ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ) เว็บไซต์ ( คมชัดลึก ch7 )**

- กรมการศาสนา เห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เป็นการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ทั่วประเทศแล้ว ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปนั่งสวดมนต์ที่วัด เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา) เว็บไซต์ ( )**

- สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน หัวข้อ "คนไทย กับปีใหมในยุคโควิด-19" พบว่า ร้อยละ 51.13 จะทำกิจกรรมฉลองปีใหม่กับครอบครัว โดยร้อยละ 50.82 เลือกทำเมนูหมูกระทะกินเลี้ยงปีใหม่ ร้อยละ 54.85 จะพาบุตรหลานทำกิจกรรมต่าง ๆ เล่นสนุกด้วยกันในปีใหม่ ร้อยละ 65.55 จะทำอาหารรับประทานร่วมกับผู้สูงอายุ ขณะที่ร้อยละ 54.19 ค่อนข้างวิตกกังวลกับการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน และร้อยละ 56.36 ไม่ไปร่วมงานเคาต์ดาวน์ตามสถานที่ต่างๆ

**4. จักรังฉัตรวัคซีนเด็ก****สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์()**

- ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ ความว่า ประเด็นหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงเกี่ยวกับโอมิครอนคือ ข้อมูลในประเทศอังกฤษพบอัตราเด็กป่วยนอน รพ.จากโอมิครอน สูงมากและสูงกว่าทุกระลอกที่ผ่านมา เนื่องจากติดง่าย แพร่ง่าย ผู้ใหญ่ได้วัคซีนจำนวนมากแล้วและมีบูสเตอร์ ในขณะที่เด็กยังไม่ได้วัคซีนหรือได้ไม่ครบ ซึ่งวัคซีนอนุมัติแล้วจึงควรรีบฉีด

**5. รายงานผู้ติดเชื้อ**

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ข่าวสด บ้านเมือง ch7 จส.100 ศูนย์ข่าวเอเชียทิก thebangkokinsight workpointtoday thaiPBS )**

- **เชียงใหม่** พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน 2 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ และเยอรมัน เบื้องต้นได้กักตัวผู้ใกล้ชิดไว้ทั้งหมดแล้ว

- **สงขลา** พบหญิงไทยอายุ 36 ปี เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเช่นกัน เบื้องต้นได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงและต่ำไว้ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว

- **กาฬสินธุ์** คกก.โรคติดต่อจังหวัด มีมติสั่งปิดร้านคิกคาปูบาร์ ร้านอาหารกึ่งผับ ในตลาดโรงสีเขตเทศบาลเมือง เนื่องจากผู้ป่วยสามารถไปรับประทานอาหาร และร้านครัวพารวย ที่พนักงานในร้านไปทานอาหารที่ร้านคิกคาปูบาร์ ทำให้มีการติดเชื้อเชื่อมโยงเป็นกลุ่มใหญ่กว่า 60 คน และรอผลการยืนยันสายพันธุ์ โดยคกก.โรคติดต่อจังหวัดสั่งปิดทั้ง 2 ร้านเพิ่มอีก 14 วันถึงวันที่ 6 ม.ค.65

- **บุรีรัมย์** ชายชาวอังกฤษวัย 46 เดินทางมาหาภรรยาที่อ.บ้านด่าน ผ่านการคัดกรองตามกระบวนการสุดท้ายมาถึงบ้าน ภรรยาพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีคนใกล้ชิดติดเชื้อแล้ว 1 คนเป็นหญิงอายุ 80 ปี เสี่ยงสูง 14 คน ส่งเชื้อตรวจยืนยันสายพันธุ์

- **บึงกาฬ** คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรม จ.บึงกาฬ พบการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์เกือบร้อยรูป ส่งตรวจสายพันธุ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 8 อุดรธานีพบว่าทุกคนติดเชื้อเดลต้า ทีมสอบสวนโรคแยกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงไว้แล้ว รอตรวจหาเชื้อซ้ำ

- **สุรินทร์** พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแล้ว 3 คน ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นเยาวชนที่เที่ยวงานคอนเสิร์ตข้างแฟร์ ขณะที่อีก 2 คน เดินทางกลับจากต่างประเทศ

**6. สปสช.ย้ำแพ้วัคซีนไม่รอพิสูจน์****สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)**

-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้น เป็นระบบการชดเชยความเสียหายเบื้องต้น ไม่ต้องมีการพิสูจน์จนจบกระบวนการว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่ หากฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการข้างเคียงหรือเสียชีวิต แม้แพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากเรื่องอื่นแต่ถ้าสงสัยว่าจะเกี่ยวกับวัคซีนก็สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันที ไม่ต้องใช้ผลการชันสูตร ซึ่งจะมีคณะกรรมการทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ พิจารณาเรื่องเงินเยียวยาและจ่ายเงินภายใน 5 วันหลังมีมติ แม้ต่อมาจะพิสูจน์ได้ว่าการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยไม่ได้มาจากวัคซีนก็จะมีเงินเรียกเงินคืนแต่อย่างใด

**7. ผู้ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตในบ้าน****สื่อที่นำเสนอ : นสพ.( ข่าวสด)**

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา โพสต์ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตในบ้าน ที่ชุมชนบ้านครัว ถนนพระราม 6 โดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชรา เบื้องต้นพบว่าสมาชิกในบ้านมีทั้งหมด 5 คน ตรวจเชื้อโควิดด้วยชุด ATK พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 4 คน และกลุ่มเส้นด้ายนำส่งโรงพยาบาล ส่วนผู้เสียชีวิตขณะนั้นไม่พบเชื้อ ผลตรวจแบบ RT-PCR พบว่าผู้เสียชีวิตติดเชื้อโควิด</p> <p><b>ประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ มติชน สยามรัฐ) เว็บไซต์ (</p> <p>- นายกรัฐมนตรีกำกับทุกส่วนราชการ และขอความร่วมมือส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. ให้บริการประชาชน ยกเว้นการดูแลสถานที่ตามข้อกำหนดของ ศบค. จัดสรรจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ ลดความเสี่ยงของบุคลากรในการแพร่/รับเชื้อ โดยให้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงานบริการ ลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ทั้งในและนอกเวลาราชการ ถือเป็นวาระแห่งชาติในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและมาตรการสาธารณสุข เพราะไวรัสโควิด 19 สามารถป้องกันได้ หากทุกคนร่วมมือ ร่วมใจ รับผิดชอบตนเองและสังคม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์(คมชัดลึก แนวหน้า ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 sinthitalk ch7)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนเดินทางกันมากขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น แนะนำให้คัดกรองตัวเองด้วยชุดตรวจ ATK สร้างความปลอดภัยได้ระดับหนึ่ง แต่ข้อจำกัดคือ หากตรวจไม่ถูกวิธี หรือตรวจในวันแรกที่เชื้ออาจน้อยอาจไม่พบการติดเชื้อ สิ่งสำคัญคือการเก็บตัวอย่างต้องถูกวิธี ปั่นจมูกข้างละ 5 รอบให้ติดน้ำมูกที่อยู่ตรงเพดานจมูก และการตรวจควรตรวจก่อนและหลังทำกิจกรรมเสมอ หากมีความเสี่ยงควรตรวจทุก 3 วัน</p>	
<p align="center"><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>มทรมสมุนไพรมหาชาติ ครั้งที่ 18</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, mcot)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดฉากมทรมสมุนไพรมหาชาติ ครั้งที่ 18 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กัญชาไทย สมุนไพร สร้างชาติ” อย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ยอดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเดินทางผลักดันกัญชาไทยสู่ตลาดโลก และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน</p>	-
<p><b>ข้อมูลเท็จ การอั้นปัสสาวะบ่อยๆ ทำให้เป็นโรคนิ่ว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, js100, tnn, thailandplus, mcot)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยกรณีการแชร์ข้อมูลที่ว่า การอั้นปัสสาวะบ่อยๆ ทำให้เป็นโรคนิ่ว เป็นข้อมูลเท็จ โดยพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงเป็นนิ่วมีดังนี้ การดื่มน้ำน้อย การที่มีภาวะอ้วน กินเนื้อสัตว์เยอะ กินเค็ม กินวิตามินซีมากกว่า 2000 มก.ต่อวัน กินอาหารที่มีสาร oxalate เยอะในปริมาณมาก เช่น ผักปวยเล้ง บัตร์ดรูต ซ็อกโกแลต ถั่ว ชา เป็น ส่วนแคลเซียมเสริมนั้น ถ้ากินพร้อมอาหารก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้</p>	-
<p><b>เสื้อมือสองเสี่ยงโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1)</p> <p>- นพ.สุวัฒน์ อาศนะเสน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เตือนระวังสิ่งปนเปื้อนติดมากับเสื้อมือสอง ทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย หรือไวรัส ส่วนการลดการปนเปื้อนในเสื้อมือสอง ทำได้ 3 วิธีหลัก คือ 1.การซักล้างทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก 2.ใช้สารเคมี แชนในน้ำยาฟอกขาว คลอรีน หรือใช้น้ำยาปฏิชีวนะ 3.ใช้ความร้อน ที่ต้องอุณหภูมิอย่างน้อย 60 องศาขึ้นไปอย่างน้อย 20 นาที โดยวิธีฆ่าเชื้อโรคได้ประสิทธิภาพสูงคือการต้มด้วยความร้อน 70 องศา 25 นาที ลดเชื้อปนเปื้อนเสื้อมือสองได้ 99.99%</p>	-
<p><b>หุ่นยนต์ผ่าตัด มะเร็งต่อมลูกหมาก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1)</p> <p>- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ไทยมีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแล้ว เช่น โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ศัลยแพทย์จะอยู่ที่ฐานบังคับควบคุมกลไกการทำงาน สามารถขยายภาพจุดที่จะทำการผ่าตัดภายในท้องน้อยของผู้ป่วยให้ใหญ่ขึ้นถึง 10 เท่า ที่รับสัญญาณจาก 1 ใน 4 แขนกลของหุ่นยนต์มีลักษณะเรียวยาวและมีขนาดเล็ก สอดเข้าไปปฏิบัติการผ่านรูเล็ก ๆ ขนาด 8-13 มม. รวม 4 รู ซึ่งเจาะไว้ตรงหน้าท้องของผู้ป่วยสำหรับสอดแขนกลเข้าไป สามารถควบคุมกลไกแขนกลให้ละเอียด เส้นประสาทได้อย่างแม่นยำ แผลผ่าตัดที่ท้องน้อยเล็กลง เสียเลือดน้อยลง ใช้เวลาการรักษาสั้นกว่า ประมาณชั่วโมงครึ่ง แล้วหลังผ่าตัดเจ็บน้อย แผลหายเร็ว ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูง ที่สำคัญเส้นประสาทไม่เสียหาย ขณะนี้ได้นำมาใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคต่าง ๆ แล้ว เช่นที่ รพ.ศิริราช รพ. จุฬาลงกรณ์</p>	-